

สร้างโอกาสให้นักดนตรี

ไทยได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป โดยเฉพาะวงดุริยางค์เครื่องเป่าของไทยที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในแถบเอเชีย คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย จึงได้ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าเปิดเวทีให้คนไทยที่มีศักยภาพด้านดนตรีด้วยการจัดประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2562 หรือ Thailand International Wind Symphony Competition 2019 (TIWSC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเวทีนี้ถือเป็นสะพานที่ช่วยสานต่อความฝัน และเป็นเวทีที่ทุกคนรอคอย เนื่องจากเป็นสมรภูมิดนตรีเครื่องเป่าระดับนานาชาติ มีหลายประเทศเข้าร่วมชิงชัย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ดร.ณรงค์ ปรารักษ์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การจัดประกวดในปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งจากเยาวชนไทยและระดับนานาชาติ สะท้อนได้จากตัวเลขของทีมที่สมัครร่วมประกวดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปีที่แล้วสมัครประกวดทั้งสิ้น 70 ทีม ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 83 ทีม โดยรอบรองชนะเลิศจะจัดขึ้นระหว่าง 1-4 เม.ย.นี้ และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 6 เม.ย.นี้ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยปีนี้มียุวจากต่างชาติเข้าร่วมชิงชัย อาทิ ฮองกง และวงที่เข้ามาประกวดฝีมือครั้งแรก ได้แก่ วงจากประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านดนตรีที่เก่งกาจ เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีโลก อาทิ โรเบิร์ต เอ็ม กานอร์กัน ผู้อำนวยการของวงซิมโฟนิค วินด์ อังซังเบล (Wind Ensemble) ของโรงเรียนสอนดนตรี Frost School of Music, ผู้กำกับเพลง, วาทยกรของวง Frost Wind Ensemble และศาสตราจารย์ด้านวาทยกรประจำมหาวิทยาลัยไมอามี นอกจากนี้ยังมี ดร.ไบรอัน ที. กิลปี ศาสตราจารย์ด้านดนตรีเครื่องเป่า และสมาชิกวง Brass และ Woodwind Quintets ของมหาวิทยาลัยอินเดียนาในปี 1998 ร่วม

## คิง เพาเวอร์ สานฝันเยาวชนนักดนตรีไทย เดินหน้าพัฒนาสุดยอดวงดุริยางค์เครื่องเป่า



เป็นกรรมการตัดสินด้วย

ด้านแชมป์เก่าอย่างวงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ที่กลับมาป้องกันแชมป์ ในปีนี้ภาณุวัตร พงษ์สะพัง ประธานวงโยธวาทิต ร.ราชวินิตบางแก้ว เปิดใจว่า การเป็นแชมป์ว่ายากแล้ว การรักษาแชมป์ยากกว่า ซึ่งเราจะต้องทำงานหนักมากกว่าเดิมหลายๆเท่า เพื่อพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปรักษาแชมป์ให้ได้เวทีนี้เน้นเป็นการส่งเสริมความสามารถของเด็กให้แสดงออก

อย่างถูกวิธี ตนรู้สึกขอบคุณ คิง เพาเวอร์ ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ให้เด็กๆ

อย่างพวกตนได้ทำตามฝัน

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ผู้ชนะจะได้รับรางวัลรวมมูลค่า 4,330,000 บาท นอกจากนี้ยังมี 'ไฮโลต์พิเศษ' ซึ่ง 'ตูน บอดี้สแลม'



ตูน บอดี้สแลม ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ

จะมาโชว์ร้องเพลงร่วมกับวงดุริยางค์เครื่องเป่าเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีหัวใจรักดนตรีไม่ย่อท้อต่อการเดินทางตามความฝัน และกล้าที่จะก้าวออกมาแสดงศักยภาพที่มี สนใจเข้าร่วมเข้าชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 6 เม.ย.นี้ เวลา 08.30-21.30 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามได้ที่ 0-2800-2525 ต่อ 3109, 0-2849-6565 ต่อ 6604 และ 6609.